



TOÀ GIÁM MỤC PHAN THIẾT

422 Trần Hưng Đạo

Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

☎ (84) 252 381 9560

E.mail : tgm_phanthiet@yahoo.com

THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG – GIÁNG SINH 2022

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Chứng sinh, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà Anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Phan Thiết.

Anh chị em thân mến,

1. Chúng ta sắp bước vào Năm Phụng vụ mới, một hành trình mới của đời sống đức tin sẽ bắt đầu vào Chúa nhật thứ I Mùa Vọng (27/11). Mùa Vọng là khoảng thời gian giúp chúng ta sống hai tâm tình chính yếu: vừa tưởng nhớ cuộc giáng lâm lần thứ nhất của Con Thiên Chúa khi Ngài được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra; vừa hướng ánh nhìn của chúng ta về cuộc trở lại trong vinh quang của Chúa, khi Ngài đến phán xét kẻ sống và kẻ chết, như chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Như vậy, một đặc tính gắn liền với Mùa Vọng là sự mong đợi, một sự mong đợi trong hy vọng. Chúng ta mong đợi Đấng Cứu Thế giải thoát dân Ngài khỏi vòng nô lệ tội lỗi và sự chết, qua việc Ngài mang Tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đày, cho người đui mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, và mọi người được loan báo Năm Hồng ân của Thiên Chúa (x. Lc 4,18-19).

Chúng ta có thể nhận thấy một sự mong đợi với niềm hy vọng nồng cháy như vậy nơi Mẹ Maria, người phụ nữ của Mùa Vọng. Hơn ai hết, Mẹ đã mong đợi bằng cách âm thầm chuẩn bị hết sức chu đáo đến nỗi Thiên Chúa đã chọn Mẹ để cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế. Cũng từ biến cố này, Thiên Chúa tặng ban cho Mẹ những đặc ân cao vời, trong đó có đặc ân Vô nhiễm Nguyên Tội mà Giáo hội mừng kính hàng năm vào ngày 8/12.

Riêng đối với Giáo phận Phan Thiết chúng ta, ngày lễ này còn là dịp kỷ niệm 63 năm khánh thành Thánh tượng Đức Mẹ Tàpao (1959-2022). Ước mong rằng mỗi chúng ta, khi đến với Mẹ Tàpao, cũng biết học tập nơi Mẹ tâm tình mong đợi sâu xa trong cách sống và nơi những cử chỉ yêu thương hàng ngày, ngõ hầu chuẩn bị cho Con Thiên Chúa đến và hiện diện thực sự giữa lòng thế giới hôm nay.

2. Bắt đầu Năm Phụng vụ mới, tiếp tục tiến trình Hiệp hành Giai đoạn II (cấp Châu lục), Giáo phận chúng ta thực thi những hướng dẫn cụ thể mà Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2022 đã đưa ra cho năm 2023 là ***“Củng cố sự hiệp thông”***. *“Mối hiệp thông giữa các tín hữu được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa. Cần cố võ việc đọc Kinh Thánh đối với cá nhân, việc chia sẻ Lời Chúa trong gia đình hoặc trong nhóm nhỏ, để Lời Chúa thấm nhập cuộc sống. Đối với các linh mục, nhiệm vụ*

quan trọng nhất là loan báo Lời Chúa.” Ngoài ra, các tín hữu còn được kêu gọi sống hiệp thông với Chúa và anh chị em qua các cử hành phụng vụ, nhất là Thánh lễ; qua tình tương thân tương ái thành tâm lắng nghe nhau và qua việc sử dụng truyền thông một cách có lương tâm. (x. Thư chung 2022, số 5)

Trong sự hiệp thông gắn kết yêu thương của gia đình Giáo phận, tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho các thầy sẽ được phong chức Linh mục và Phó tế vào ngày 21/12 sắp tới. Xin Chúa ban muôn ơn lành để các thầy trở nên những mục tử thánh thiện, phục vụ hết mình cho đoàn chiên.

3. Niềm vui lớn lao sau thời gian chờ đợi của Mùa Vọng hệ tại ở việc chúng ta long trọng mừng kính Mẫu nhiệm Nhập Thể - Con Thiên Chúa làm người ở giữa nhân loại. Nơi Ngôi Lời làm người đã diễn ra một sự trao đổi kỳ diệu: Thiên Chúa tự mình mang lấy thân phận nhỏ bé của chúng ta để trao ban tình yêu cứu độ. Ngài đến chia sẻ thân phận nghèo hèn của con người nơi hang đá máng cỏ. Ngài mặc lấy sự hư nát của nhân loại để trao ban cho con người sự phong phú và ơn cứu độ. Bởi thế, chúng ta hãy cùng hân hoan mừng biến cố vĩ đại này, không chỉ bằng việc trang hoàng các hang đá với những ánh đèn lung linh bên ngoài, mà còn bằng sự chuẩn bị tâm hồn thật chu đáo, cũng như chia sẻ với những người nghèo khổ, trao gửi yêu thương qua những món quà ý nghĩa dành tặng người thân và cho những anh chị em xung quanh.

4. Cách đặc biệt, Ngôi Lời đã đến với nhân loại làm bừng sáng lên một Gia đình thánh. Vì thế, trong ngày lễ Thánh Gia thất năm nay (30/12), chúng ta cùng cầu nguyện, xin Thiên Chúa là nguồn mạch yêu thương thánh hóa các gia đình trong Giáo phận, nhất là những gia đình kỷ niệm 10, 25, 50 năm ngày thành hôn. Chính Ngôi Lời cũng đã làm cho cuộc đời của Đức Maria bừng sáng bởi đặc ân Thiên Chúa ban tặng **“Mẹ Thiên Chúa”** mà Giáo hội mừng kính vào ngày Đầu Năm mới Dương lịch (01/01). Đây cũng là ngày Giáo phận Phan Thiết mừng Bồn mạng. Xin anh chị em cầu nguyện thật nhiều cho gia đình Giáo phận luôn biết sống **“hiệp thông”** với Chúa và với nhau.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, quan thầy Giáo phận, xin Chúa ban cho anh chị em một Mùa Vọng sốt sắng và một Lễ Giáng Sinh an bình, thánh đức.

Lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam, ngày 24 tháng 11 năm 2022



Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục Giáo phận Phan Thiết